



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ตามหลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์มีใช้ยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ขอประกาศ และแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการ ตามประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่น ตามแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและ การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเคร่งครัด ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ให้คำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุนมาตรฐาน ระยะเวลาในการส่งมอบ การให้บริการ และ ราคาประกอบการตัดสินใจ ให้กำหนดคุณสมบัติของบริษัทผู้ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ ให้บริษัทผู้ค้าต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ จะไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์มีใช้ยาในลักษณะเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจ คำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ สิ่งที่อาจ ได้รับตามกฎหมายหรือกฎหรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับบริการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกยา และเวชภัณฑ์มีใช้ยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออก ตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการ คัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มีใช้ยา และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์มีใช้ยาด้วยราคาสุทธิการรับเงิน สนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ต้องไม่เป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ ต่างตอบแทนทุกประเภท

ข้าพเจ้าขอถวายสัตยาจว่า นำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา ปลุกและปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ให้เป็นรูปธรรมสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี	
<p>ชื่อกลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>หัวข้อ : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณสุข</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สำนักงานสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตตามหลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ <p>Link ภายนอก :ไม่มี.....</p> <p>หมายเหตุ :</p>	
<p style="text-align: center;">ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p style="text-align: center;">สุวรรณา งามเมือง</p> <p style="text-align: center;">(นางสุวรรณา งามเมือง)</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p> <p>วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p style="text-align: center;">ผู้รับรองข้อมูล</p> <p style="text-align: center;">ณรงค์ พุทธิรักษา</p> <p style="text-align: center;">(นายณรงค์ พุทธิรักษา)</p> <p>ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)</p> <p>วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p style="text-align: center;">ผู้อนุมัติ</p> <p style="text-align: center;">เศกสันต์ ชานมณีรัตน์</p> <p style="text-align: center;">(นายเศกสันต์ ชานมณีรัตน์)</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข</p> <p>วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p style="text-align: center;">ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p style="text-align: center;">สุวรรณา งามเมือง</p> <p style="text-align: center;">(นางสุวรรณา งามเมือง)</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p> <p>วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>